

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
và các năm tiếp theo

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành của thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, góp phần phục hồi, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, kết quả thực tế giải ngân còn chậm, làm giảm hiệu quả vốn đầu tư, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Ngoài các nguyên nhân khách quan do tình hình dịch Covid-19; lạm phát, giá nguyên, vật liệu tăng cao; cơ chế chính sách còn một số vướng mắc; ... thì có nhiều nguyên nhân chủ quan như: Một số phòng, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương chưa chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; chưa phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, bồi thường giải phóng mặt bằng; năng lực và ý thức một số chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, thi công còn hạn chế, thiếu quyết liệt; công tác chuẩn bị dự án chất lượng chưa cao; công tác quyết toán dự án, hoàn thành còn chậm...

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và các năm tiếp theo, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Các phòng, ban, ngành liên quan, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của trung ương, tỉnh về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nhất là: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ; các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ đã ban hành từ đầu năm 2022; Công điện số 126/CD-TTg ngày 12/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đơn đốc, triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; Chỉ thị số 19- CT/TU, ngày 24/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và các năm tiếp theo, các văn bản chỉ đạo của thành phố về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội...

Người đứng đầu các phòng, ban, cấp ủy, chính quyền, địa phương chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy; UBND thành phố về tiến độ thực hiện các chương trình, dự án do đơn vị, địa phương mình quản lý; thành lập tổ công tác hoặc phân công lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc thực hiện; thường xuyên kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án; tổ chức giao ban định kỳ hằng quý, tháng với các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan về tình hình thực hiện các dự án; kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan, nhất là người đứng đầu; kiên quyết chống các biểu hiện trì trệ, tiêu cực trong đầu tư công; xem công tác quản lý đầu tư công là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại hằng năm của tập thể, cá nhân liên quan. Các đồng chí thủ trưởng các phòng, ban liên quan, Bí thư Đảng ủy các phường chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo UBND tập trung cao công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để triển khai thi công dự án trên địa bàn mình.

2. UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công được quy định tại các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, tỉnh và của thành phố năm 2022 và các năm tiếp theo; đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hằng năm đảm bảo giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Thành lập Tổ công tác của thành phố (*do lãnh đạo UBND thành phố làm Tổ trưởng*); chỉ đạo đơn đốc thực hiện các dự án và kế hoạch đầu tư công; nghiên cứu xây dựng các quy định chế tài xử lý việc chậm trễ trong các khâu của quy trình đầu tư công.

- Chỉ đạo đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư, phân bổ giao dự toán, lập, duyệt, đấu thầu, quản lý thi công, thanh, quyết toán đảm bảo theo quy định của pháp luật, khắc phục các hạn chế trong thời gian qua.

- Tập trung công tác đôn đốc, giải phóng mặt bằng; xây dựng lộ trình cụ thể phân đầu thực hiện giải ngân đảm bảo theo đúng kế hoạch. Các chủ đầu tư cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 theo từng tháng, quý làm cơ sở để xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Thường xuyên theo dõi tình hình và kết quả triển khai thực hiện; kiên quyết thu hồi, điều chuyển kế hoạch vốn từ dự án giải ngân theo tiến độ, sang dự án giải ngân tốt và có khối lượng thanh toán. Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình trọng điểm của thành phố.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công bảo đảm đúng mục đích, chất lượng và hiệu quả; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền

hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những vi phạm trong lĩnh vực đầu tư công; công khai, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân gây khó khăn trong tổ chức thực hiện.

3. Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bồi thường, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

4. Ban Dân vận Thành ủy, Ủy Ban MTTQ thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tại địa bàn có dự án đầu tư để đồng thuận, tự giác, tích cực thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước, trong đó có công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

5. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được phân công phụ trách theo dõi địa bàn, lĩnh vực thường xuyên giữ mối liên hệ, nắm chắc tình hình, cùng với địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động xử lý các vấn đề phát sinh và kịp thời báo cáo Thường trực Thành ủy.

Giao UBND thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị này; phân công lãnh đạo và từng ngành, địa phương, đơn vị có liên quan phụ trách từng lĩnh vực, dự án; phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ hằng tháng báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.

Chỉ thị này phổ biến đến các chi bộ./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,
- HĐND, UBND thành phố,
- Phòng, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức CT-XH thành phố,
- Các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy,
- Lưu VT.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**

Đỗ Tuấn Sơn